



เคียวกู้จำประชาชน

ข่าวที่ 57/2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
PRESS RELEASE BAAC

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6100 โทรสาร. 0 2558 6152

1 ตุลาคม 2561



ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายวิรัช วาณิชธนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายวิรัช เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2503 เป็นชาวจังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโทการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2524 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาพิจิตร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการ ในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลงานด้านบริหารสาขา



ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายบรรจง เฉลียวเกียรียงไกร ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายบรรจง เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2501 เป็นชาวจังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2525 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาตะพานหิน จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาค ตะวันออก ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลด้านกลยุทธ์ องค์กรและทรัพยากรมนุษย์



ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายศรายุทธ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2503 เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี (สามชุก) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2527 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาสุพรรณบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลงาน ด้านธุรกิจสินเชื่อเกษตรกรและนโยบายรัฐ



ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสุรัชย์ รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายสุรัชย์ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2505 เป็นชาวจังหวัดพิจิตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2528 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาพิจิตร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลงานด้านธุรกิจสินเชื่อเกษตรกรรายใหญ่และสถาบัน เกษตรกร



ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายธนารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2506 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2531 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาจันทบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลงานด้านกลยุทธ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ